
Fundur í skólaráði 6. apríl 2022 

Mættir: Berglind Sara Friðbjörnsdóttir, Kristján Darri Ólafsson, Guðmundur M. Kristjánsson, Birgitta 

Rós Björnsdóttir, Þórunn Berg Skúladóttir, S. Olga Veturliðadóttir, Kristín Ólafsd. 

1. Rekstraráætlun fyrir árið kynnt. Stærstu liðir eru eins og áður laun og húsaleiga. Gert ráð fyrir 

að kaupa ipada fyrir verðandi 5. bekk og húsgögn í 1 – 2 stofur, 

2. Símenntunaráætlun liggur ekki fyrir en í haust verður námskeið í uppbyggingarstefnu ásamt 

því að haldið verður áfram innleiðingu á leiðsagnarnámi með námskeiði í haust. 

3. Undirbúningur næsta árs.  Búið er að auglýsa eftir húsverði, kennurum og þroskaþjálfa. 

4. Skóladagatalið lagt fram og samþykkt. 

5. Búið er að sækja um skólabúðir að Reykjum – nýir rekstraraðilar. 

6. Umbótaáætlun vegna ytra mats kynnt. Það kom fram athugasemd vegna framkvæmdar á 

ytra mati sem sneri að heimsóknum í kennslustundir. 

 

 

Fleira ekki gert og fundi slitið 

Sveinfríður Olga Veturliðadóttir, skólastjóri 


